



สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้แก้ไขกฎหมายส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายโซ ซึงแล สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ กำหนดให้กรมส่งเสริมชนบทและกรมป่าไม้มีหน้าที่ส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมกันนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อกำหนดแผนงานและนโยบายการวิจัยและพัฒนาให้กับประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานว่า ในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้งบประมาณสำหรับการพัฒนางานวิจัยเป็นจำนวน ๒๗.๔ ล้านล้านวอน (ประมาณ ๘.๒๒ แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน ๔ แสนล้านวอน (ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๑ อีกทั้ง คาดว่าจะมีความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างภาครัฐกับเอกชนมีมูลค่าคิดเป็นจำนวน ๑๐๐ ล้านล้านวอน (ประมาณ ๓ ล้านล้านบาท) ซึ่งงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ใช้สำหรับการลงทุนในการพัฒนางานวิจัยดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความทั่วถึง และหน่วยงานวิจัยเพื่อเร่งจัดเตรียมแผนดำเนินงาน และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันสถาบันวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยของประเทศ แต่พบว่า ยังขาดกลไกการกำหนดบทบาทและแผนงานของผู้ลงทุนการพัฒนางานวิจัยที่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนในการวิจัยในระยะยาวอย่างเป็นระบบ ทั้งประเด็นเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเป็นนโยบายระยะสั้นของแต่ละองค์กรที่มีความซ้ำซ้อนกัน รวมถึงมีแนวทางการทำงานไม่สอดคล้องกัน

สาระสำคัญของการแก้ไขร่างกฎหมาย จึงกำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนางานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้สถาบันการวิจัยทั้งหลายมีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นและมีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่น สามารถตอบสนองและมีส่วนสำคัญช่วยผลักดันการวิจัยและพัฒนาธุรกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการมุ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพอาหารริมทางทั่วไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับประทานแก่ประชาชน และก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่มาของข่าว:	http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1397525
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๙/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	